

Aon ออกประกาศภายใต้หลักเกณฑ์การรวบรวม กิจการของไอร์แลนด์



Aon plc (NYSE: AON) (“บริษัท”) รับผิดชอบต่อกระแข่าวเกี่ยวกับ Willis Towers Watson ที่ปรากฏตามสื่อเมื่อไม่นานมานี้

บริษัท ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพิจารณาควบรวมธุรกิจกับ Willis Towers Watson บริษัท ขอเน้นย้ำว่า ณ จุดนี้ การประเมินความเป็นไปได้ในควบรวมธุรกิจยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และไม่แน่นอนว่า การควบรวมธุรกิจจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่ไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับรูปแบบหรือเงื่อนไขในการควบรวมธุรกิจ

ทั้งนี้ จะมีการประกาศเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อ 2.4 ของหลักเกณฑ์การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของไอร์แลนด์ ทาง Aon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และ/หรือ ส่วนประกอบของการพิจารณาตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้

เกี่ยวกับ Aon

Aon plc (NYSE:AON) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อตอบโจทย์ด้านการจัดการความเสี่ยง การเกษียณอายุ และด้านสุขภาพ พนักงาน 50,000 คนของเราใน 120 ประเทศมุ่งส่งเสริมผลลัพธ์ให้แก่ลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยลดความผันผวนและปรับปรุงผลการดำเนินงาน

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ตามที่นิยามโดย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของฝ่ายบริหารและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งไว้ เมื่อมีการใช้คำว่า “เชื่อ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาด” “ตั้งใจ” “วางแผน” “แผนการ” และคำที่มีความหมายเหมือนกัน รวมถึงการใช้วันที่ที่ยังมาไม่ถึงในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต แม้ฝ่ายบริหารเชื่อว่า การคาดการณ์ที่สะท้อนในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ มีความสมเหตุสมผล แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่า การคาดการณ์เหล่านี้จะถูกตอ้งไปโดยตลอด ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง

แตกต่างกันออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต บัจจยัตงกล่าวได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ความเป็นไปได้ที่การซื้อขายและควมรวมธุรกิจจะไม่สำเร็จลุล่วง และ/หรือข้อเสนอจะไม่เกิดขึ้น, การไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน หรือการที่ไม่สามารถตอบรับเงื่อนไขอื่น ๆ ของการซื้อขายและควมรวมธุรกิจ, ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญ Class A ของเรา และต่อผลการดำเนินงานของเรา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การไม่สามารถดำเนินการซื้อขายและควมรวมธุรกิจจนเสร็จสมบูรณ์, การซื้อขายและควมรวมธุรกิจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่คาดไว้, ผลกระทบเชิงลบของการประกาศ หรือการประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จในการซื้อขายและควมรวมธุรกิจในราคาตลาดของหุ้นสามัญ Class A ของเรา, ค่าใช้จ่ายในการควมรวมธุรกิจสูงอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือหนี้สินที่ไม่รู้ สภาพเศรษฐกิจทั่วไป และสภาวะทางธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ควมรวมกันหลังการซื้อขาย ผู้ลงทุนไม่ควรยึดถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานบางประการ

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตบางข้อความหรือทั้งหมด อาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน และไม่มี การรับประกันเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ Aon บัจจยัตงต่าง ๆ ที่ระบุถึงข้างต้นไม่ใช่บัจจยัตงทั้งหมด Aon และบริษัทย่อยดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง จึงอาจมีความเสี่ยงใหม่ ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aon และธุรกิจในเครือ ซึ่งรวมถึงบัจจยัตงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ Aon นั้น ได้ถูกรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลของ Aon ที่ยื่นต่อ SEC ดูรายงานประจำปีของเราในฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเอกสารเพิ่มเติมที่ยื่นต่อ SEC เพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้หรืออื่น ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจในเครือของ Aon ได้ บัจจยัตงเหล่านี้อาจถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานลำดับต่อ ๆ ไป Aon ไม่มีภาระผูกพันและไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตที่ทางบริษัท อาจจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราว แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้เป็นการเสนอขาย หรือเชิญชวนให้จองซื้อ หรือซื้อ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือมิได้เป็นการชักชวนให้ออกเสียงหรืออนุมัติในเขตอำนาจใด ๆ และจะไม่มี การขาย ออก แลกเปลี่ยน หรือโอนหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ในเขตอำนาจที่การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย Aon อาจยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะต่อ SEC โดยขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในอนาคตเกี่ยวกับการควมรวมธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของ Willis Towers Watson และ/หรือ Aon ผู้ลงทุนควรอ่านเอกสารเหล่านี้ และเอกสารอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการควมรวมธุรกิจ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Aon และยื่นต่อ SEC เนื่องจากเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญ และอาจขอรับเอกสารเหล่านี้ รวมถึงแบบแสดงรายการอื่น ๆ ที่มีการยื่นต่อ SEC โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov และเว็บไซต์ของ Aon ที่ ir.aon.com

ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายของอังกฤษและไอร์แลนด์ และ Rule 2.4 ของ Irish Takeover Rules และ ข้อมูลที่มีการเปิดเผยอาจไม่เหมือนกับที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายของเขตอำนาจนอกประเทศอังกฤษหรือไอร์แลนด์ บริษัท ขอเน้นย้ำว่า ณ จุดนี้ว่า การประเมินความเป็นไปได้ในควมรวมธุรกิจยังอยู่ในขั้นต้น และไม่มีคำแนะนำว่า การเสนอซื้อจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่ไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบหรือเงื่อนไขในการเสนอซื้อ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช่ประกาศเจตจำนงที่แนบแนที่จะทำคำเสนอซื้อภายใต้ Rule 2.5 ของ Irish Takeover Panel Act, 1997, Takeover Rules 2013 และไม่ว่าจะมีการทำคำเสนอซื้อหรือไม่

ติดต่อ

นักลงทุนติดต่อ:

นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +1 312-381-3310

อีเมล: investor.relations@aon.com

ประกาศฉบับนี้จะได้รับการเผยแพร่ที่ www.aon.com เนื้อหาของเว็บไซต์ที่อ้างถึงในประกาศฉบับนี้ ไม่ถูกรวมอยู่ใน และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศฉบับนี้

ประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะ และไม่ได้เป็น หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ เชิญชวน หรือชักชวนให้เสนอซื้อ หรือขาย จองขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ใด ๆ การเผยแพร่ประกาศฉบับนี้ในเขตอำนาจนอกประเทศ ไอร์แลนด์หรือสหราชอาณาจักร อาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย และดังนั้น บุคคลที่ครอบครองประกาศนี้ ควรรับทราบ เกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าว และปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ ของเขตอำนาจนั้น ๆ

ข้อความแสดงความรับผิดชอบ

กรรมการของ Aon plc ยอมรับผิดชอบต่อข้อมูลที่อยู่ในประกาศฉบับนี้ ด้วยความรู้และความเชื่อของกรรมการ (ซึ่ง ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเช่นนั้น) ข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศฉบับนี้ เป็นไปตามข้อเท็จจริง และ ไม่ละเว้นสิ่งใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความหมายของข้อมูลดังกล่าว

ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของไอร์แลนด์ บุคคลที่สนใจ (ตามที่นิยามใน Irish Takeover Rules) จะเข้าถึงหลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ของ Aon plc หรือ Willis Towers Watson plc ในสัดส่วน 1% หรือมากกว่า อาจต้องเปิดเผยภาวะผูกพัน ภายใต้ Rule 8.3 ของ Irish Takeover Rules ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการประกาศฉบับนี้ การเปิดเผยภาวะผูกพันดังกล่าว ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ของทั้ง Aon plc และ Willis Towers Watson ควรจะเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ภายในเวลา 15.30 น. (เวลานิวยอร์ก) ของวันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อและควมรวมกิจการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งระยะเวลาเสนอซื้อสิ้นสุดลง หากมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมทำข้อตกลงใด ๆ เพื่อเข้า

ข้อผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของ Aon plc หรือ Willis Towers Watson plc ไม่ว่าจะแสดงออกหรือโดยนัย ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร บุคคลเหล่านั้นจะถือเป็นว่าเป็นบุคคลเดียวกันตาม Rule 8.3 ของ Irish Takeover Rules ภายใต้ Rule 8.1 ของ Irish Takeover Rules ขณะเดียวกันจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ Willis Towers Watson plc โดย Aon plc หรือหลักทรัพย์ของ Aon plc โดย Willis Towers Watson plc หรือโดยผู้ใดที่ทำการซื้อขายร่วมกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ภายในเวลา 12.00 น. (เวลานิวยอร์ก) ของวันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อและควรรวมกิจการที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการบริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยสมมุติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลจะได้รับผลประโยชน์จากสถานะความเป็นเจ้าของ หรือการถือครองหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง หรือโดยทางเลือกอื่นใด คำหรือวลีที่ใช้ในย่อหน้านี้มีความหมายสอดคล้องกับคำหรือวลีที่ใช้ใน Irish Takeover Rules หากคุณมีข้อสงสัยว่าคุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลภายใต้ Rule 8 หรือไม่ กรุณาปรึกษา Irish Takeover Panel ที่ www.irishtakeoverpanel.ie หรือติดต่อ Irish Takeover Panel ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +353 1 678 9020

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg